

*Đồng Tháp, ngày 29 tháng 9 năm 2022*

\*

Số 47-BC/ĐU

## **BÁO CÁO**

**sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Khối, giai đoạn 2021-2025**

-----

Thực hiện Công văn số 92-CV/UBKTĐUK ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Khối, giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện, như sau:

### **I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Công tác triển khai, quán triệt**

Công tác tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Khối, giai đoạn 2021-2025 được quan tâm, chú trọng, triển khai thực hiện kịp thời, nhằm giúp cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức đúng đắn hơn trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từng bước ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cơ quan. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, triển khai, quán triệt cụ thể các nội dung của Chỉ thị số 02-CT/ĐUK tại Hội nghị, các cuộc họp sinh hoạt lệ hàng tháng của các chi bộ, chuyển tải Chỉ thị số 02-CT/ĐUK đến các tổ chức đảng, đảng viên nghiên cứu thực hiện kịp thời để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua.

#### **2. Kết quả thực hiện**

**2.1-** Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Thường xuyên tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện. Tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, triển khai, quán triệt cụ thể nội dung các văn bản tại các cuộc họp sinh hoạt lệ hàng tháng của các chi bộ, chuyển các văn bản đến các tổ chức đảng, đảng viên (03/03

chi bộ, 35/35 đảng viên) cơ quan đề học tập, nghiên cứu thực hiện, đạt hiệu quả cao.

**2.2- Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng**

### *2.2.1 Đối với cấp ủy*

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022; kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra.

Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022 đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022. Cụ thể, trong năm 2021, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trong năm 2021. Theo Chương trình kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành, giám sát định kỳ năm 2021<sup>1</sup>. Theo Chương trình kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát định kỳ đối với các tổ chức đảng trong năm 2022<sup>2</sup>. Qua kiểm tra, giám sát đã ban hành các thông báo kết luận đối với các tổ chức đảng và đảng viên theo quy định để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về Đảng ủy cấp trên theo quy định.

- Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra năm 2021, năm 2022; kết quả thực hiện kiểm tra theo chương trình đề ra.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022 đã đề ra. Theo chương trình, các chi bộ đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch trong năm 2021, 2022. Trong năm 2022, chi bộ 1 kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành năm 2022 đối với đồng chí Nguyễn Duy Tân; chi bộ 2 kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành năm 2022 đối với đồng chí Lê Minh Tâm; chi bộ 3 kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành năm 2022 đối với đồng chí Nguyễn Thành Nhân và duy trì việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đảng viên theo quy định. Sau khi kết thúc kiểm tra các chi bộ đã thông báo kết luận đến đảng viên theo quy định để phát

<sup>1</sup> Kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành năm 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thành Nghĩa, Trưởng Phòng Công tác Quốc hội, đảng viên chi bộ 1 trong việc chấp hành các quy định của đảng viên (về Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước), việc thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao của đảng viên; giám sát định kỳ năm 2021 đối với chi bộ 3 về việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, việc chấp hành Quy chế làm việc của Đảng ủy và chi bộ, việc lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

<sup>2</sup> Kiểm tra định kỳ năm 2022 đối với chi bộ 1 trong việc triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định của Đảng cấp trên, chính sách, pháp luật của nhà nước; việc quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát định kỳ chi bộ 2 trong việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh; việc quán triệt, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình hành động của Chi ủy; việc chấp hành, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về Đảng ủy cấp trên theo quy định.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc khắc phục, sửa chữa, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Kiên quyết xử lý các hành vi bao che, cố tình trì hoãn hoặc cố ý không chấp hành các quyết định, kết luận kiểm tra, kết quả giám sát.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt việc khắc phục, sửa chữa, thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát. Cụ thể, sau khi kết thúc kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã ban hành các kế hoạch cụ thể, đề ra các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Đa số các tổ chức đảng, đảng viên đã có kế hoạch khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát.

- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, xem xét, xử lý nghiêm kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo, xem xét, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Trong năm không phát sinh các trường hợp đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Cùng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp.

Thường xuyên quan tâm, cùng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Văn phòng, nhất là Đảng ủy Khối đã quan tâm, kịp thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát trong năm 2021, năm 2022, để giúp Đảng ủy cơ sở tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian qua.

### *2.2.2 Đối với ủy ban kiểm tra cấp cơ sở*

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhiệm vụ cấp ủy giao.

Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu giúp cấp ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022 và tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định và thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được Đảng ủy giao.

- Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022; kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra.

Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tham mưu xây dựng và ban hành các chương trình số 01-CTr/UBKTĐU, ngày 03/3/2021 kiểm tra, giám sát năm 2021 và chương trình số 04-CTr/UBKTĐU, ngày 04/01/2022 kiểm tra, giám sát năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành triển khai các Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với Chi bộ 1, Chi bộ 2 trực thuộc Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh trong năm 2022 theo Chương trình đã đề ra.

Đảng ủy đã lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra năm 2022. Theo Chương trình, Ủy ban Kiểm tra

Đảng ủy đã kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2022<sup>3</sup>. Qua kiểm tra, giám sát đã ban hành các thông báo kết luận đến các tổ chức đảng và báo cáo kết quả đến Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo quy định. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng xây dựng và thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trong năm 2021, 2022. Sau khi kết thúc kiểm tra các chi bộ đã thông báo kết luận đến đảng viên để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về Đảng ủy cấp trên theo quy định.

- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 02-CT/ĐUK để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thời gian qua.

- Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ủy ban kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Điều lệ đảng như: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng. Chú trọng nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm; giám sát sau kết luận kiểm tra, giám sát.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện toàn diện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Theo Chương trình, đã kiểm tra Chi bộ 1, giám sát chi bộ 2 theo quy định. Khi kết thúc kiểm tra đã thông báo kết luận đến các tổ chức đảng để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối theo quy định. Đồng thời, các chi bộ 1, chi bộ 2, chi bộ 3 đã thực hiện kiểm tra định kỳ đảng viên chấp hành năm 2022 theo quy định. Sau khi kết thúc kiểm tra các chi bộ đã thông báo kết luận đến đảng viên để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để tổng hợp báo cáo về Đảng ủy cấp trên theo quy định. Trong năm không phát sinh trường hợp vi phạm phải thi hành xử lý kỷ luật.

Thời gian qua, các chi bộ đã thực hiện tốt việc thu, nộp, sử dụng và quản lý đảng phí đúng theo quy định.

Thường xuyên quan tâm, chú trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; theo dõi, đôn đốc và giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, đảng viên. Đa số các tổ chức đảng, đảng viên đã có kế hoạch khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát.

- Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; xem xét, xử lý nghiêm kỷ luật Đảng đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có sai phạm.

<sup>3</sup> Kiểm tra định kỳ chi bộ 1 trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; giám sát chi bộ 2 việc triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh; việc quán triệt, chấp hành các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc, chương trình hành động của Chi ủy; việc chấp hành, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian qua, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm phải xem xét, xử lý kỷ luật.

### **3. Đánh giá chung**

#### *3.1- Ưu điểm*

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, nên Đảng ủy Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Khối, giai đoạn 2021-2025; thực hiện tốt các Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, 2022 đã đề ra.

#### *3.2- Hạn chế và nguyên nhân*

Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời, còn chậm. Nguyên nhân do có lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn, nên còn ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát.

## **II- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI**

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Khối, giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, nhất là Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên liên quan đến công tác này.

2. Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 07/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trong đó, tập trung thực hiện thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra của Ủy ban Kiểm tra, việc kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

#### Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối,
- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,
- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thuận (phụ trách GSTX),
- Lưu Đảng ủy.

**T/M ĐẢNG ỦY  
BÍ THƯ**



**Mai Ngọc Dinh**